

วันที่ 6 เมษายน 2017

ถึงที่สนามบินนานาชาติเรียบร้อย อากาศตอนลงจากเครื่อง ประมาณ 17 องศา จากนั้นไปยื่นต่อคิวที่ ตม. คนไม่ค่อยเยอะเท่าไร คงเพราะเปิดหลายช่อง แต่ผ่านมาได้ด้วยดี ไม่มีอะไรให้สงสัย เดินออกมาที่เจอฟี TNI จบไปแล้ว มารับไปขึ้นรถบัส แต่ก่อนหน้าขอเซนเซย์ ไปซื้อซิมการ์ดแต่เซนเซย์บอกว่ามันจะทำให้เสียเวลาเพราะทุกคนก็ไปซื้อกันหมด แต่จริงควรจะให้ซื้อเลยเพราะเข้าไปหาในเมืองมันจะหายาก นั่งรถมาถึงหอเก็บกระเป๋าแนะนำหอเรียบร้อย ก็เดินเท้ากันไป ABK College เพราะเข้าไปรับฟังรายละเอียดและทดสอบภาษาญี่ปุ่นแล้วสอบสัมภาษณ์ด้วย ประมาณบ่าย 2 ก็เสร็จ แล้วเวลาบ่าย 2 ครึ่ง เรา 8 คนก็เดินทางเข้าไปซื้อซิมในเมืองกัน นั่งรถไฟที่ Komagome Station ไปลง Shibuya Station แต่สถานีไม่มีขายเลยไปที่ Yodobashi Camera ซึ่งอยู่ใกล้ๆกัน เวลาบ่าย 4 ทุกคนก็ได้ซิมการ์ดเรียบร้อยใช้เวลาชั่วโมงกว่าในการคุยกับพนักงานหลังจากนั้นเราเดินไปหาอะไรกินในละแวกนั้นต่อและมุ่งไป Sakaido ร้านเครื่องเขียน แต่ดันไปเจอร้านอีกสาขาหนึ่งก่อนก็เลยแวะร้านนั้นไปโดยปริยาย หลังจากนั้นก็นั่งรถไฟกลับ ถึงหอเวลาประมาณ 3 ทุ่ม แต่ก่อนหน้านั้นสองชั่วโมงได้ไปเดินซื้อของใช้ที่ร้าน 100 เยน และแวะ supermarket แถวนั้นก่อนเข้าหอ

วันที่ 7 เมษายน 2017

ตื่นตอน 9:40 แล้วออกจากหอกับ ภณ (roommate) พาไปเดินที่ร้าน 100 เยนเพื่อซื้อของใช้อีก พอซื้อเสร็จฝนก็ตกลงมาปรอยๆ อากาศเริ่มเย็นขึ้นเล็กน้อยเลยเดินกลับหอไปตั้งหลักก่อน เวลาเที่ยงฝนหยุดตกแล้ว เลยเดินไปที่สถานี Komagome เพื่อไปตีคิมวงหรือ Takeya ไปดูโต๊ะเป่าผมเพราะเอาของไทยมาใช้ไม่ได้มันคนละ Watt กันเลยต้องมาหาซื้อใหม่ ถ้าผมสันก็ว่าไปอย่างแต่เนี่ยผมยาวจะปล่อยให้แห้งคงใช้เวลาเป็นชั่วโมงแน่ๆก็ต้องซื้อไป 3,880 เยน ก็ประมาณพันนิดๆถือว่าโอเคเพราะเอากลับไปใช้ที่ไทยได้ด้วย แล้วก็ไปเดินตองที่ตออยู่ใกล้กันประมาณ 500 เมตรได้ ได้กาดม่น้ำกับสก็อตโบล์มา เวลาบ่าย 4 จะไปเดินหาร้าน LUCH ที่สถานี Ueno แต่หันไปเห็นห้าง OIOI ที่มีป้ายร้าน COSMe อยู่เป็นร้านที่จัดอันดับเครื่องสำอางของญี่ปุ่นและมีประทับใจกับพนักงานมากๆคือเราเข้าไปหาของถามเขาว่ามีไหมแต่บอกเขาเขาก็ไม่เข้าใจ เขาเลยให้เราไปที่ PC แล้วเสิร์ชหาเลยดีมาก พอลองดูแล้วไม่มีขายที่ร้านเขาเลยช่วยหาว่าที่ไหนมีขายด้วยต้องขอบคุณมากจริงๆ แล้วโชคดีก็เจอร้าน LUCH อยู่ที่นี่พอดีเลย ก็ได้ลิปสติกของ LUCH มาราคาพันกว่าเยน แล้วไม่มีอะไรแล้วก็เลยกลับมาถึงหอเวลา 6 โมง

วันที่ 8 เมษายน 2017

เริ่มต้นของวันด้วยการฝนตก อุณหภูมิลดลงเหลือ 15 องศา เป็นเช้าที่ต้องออกไปปฐมนิเทศ ที่ Bunkyo Civic Hall ก็เลยต้องเริ่มต้นด้วยการไปซื้อร่มก่อนเลยเพราะยังไม่ได้ซื้อร่ม การปฐมนิเทศใช้เวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง มีการเรียกชื่อนักเรียนใหม่ที่ 125 คน และการกล่าวคำปราศรัยของผู้ก่อตั้งและอาจารย์ใหญ่ เวลา 11:30 เดินทางกลับมาถึงหอ เปลี่ยนชุดเพื่อไปชมซากุระที่ สวน Ueno Park พอถึงสถานีก็ต้องเจอกับคนมากมายที่กำลังเดินเข้าไปในสวนพร้อมกับละอองฝนที่ตกลงมาเล็กน้อย เราก็ก็นั่งรถบัสกัน จนเดินไปถึงสถานี Okamachi แลเผชิญไปเห็นตลาด Ameyogo พอดีเลยเดินเข้าไปเลยเพราะตอนมาเมื่อวานไม่เห็น เลยเดินในตลาดกันอยู่ซัก 2 ชั่วโมงก็กลับหอ



วันที่ 9 เมษายน 2017

เริ่มต้นของวันด้วยการฝนตกอีกเช่นเคย เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่ไม่ค่อยเร่งรีบนัก 11 โมงแต่งตัวออกไปข้างนอกแต่วันนี้ไม่มีลมที่จะพกร่มไปด้วย ขึ้นรถไฟไปลงสถานี Ikebukuro เพราะไปยัง Tokyu Hands สาขา Ikebukuro แต่ก่อนหน้านั้นเจอร้านอาหารในสถานีรถไฟพอดีก็เลยกินอาหารเที่ยงก่อน ด้านในร้านเป็นตู้กด เพื่อซื้อคูปองอาหาร วันนี้สั่งเป็นราเม็งโซบะ ผักต้มปรุงสุก ราคา 430 เยน แต่ก็ถือว่าอร่อย ตอนเก็บงานไปวางคืนพนักงานพูดภาษาญี่ปุ่นแต่ฟังไม่ออกเขาไม่ให้เราเก็บตรงนี้ ก็เลยเข้าใจว่าซื้อจากร้านไหนก็เก็บที่ร้านนั้น ในร้านอาหารนี้ยังมีอีก 3 ร้านย่อยอีก เมื่อท้องอืดก็ถึงเวลาเดินทางต่อ ใช้ Google Maps ก็ไม่ค่อยจะเวิร์คเท่าไรแต่ก็ไปถึงจุดหมายได้ด้วยดี Tokyu Hands สาขาที่ใหญ่ใช้ได้ มีอยู่ 8 ชั้นด้วยกัน แบ่งไปตามแต่ละประเภท แต่ที่มาวันนี้คือไปแผนกของใช้ในห้องน้ำ คุยกับพนักงานคนหนึ่งว่าเราอยากได้แชมพูขจัดรังแคกับผมมัน (sumimasen ano watashi no hea wa yusei to fuke desu. Donna shampoo wa iidesuka) เขาก็ช่วยที่แนะนำให้อยู่พักใหญ่ และเขาบอกว่ามีแต่ผมแพงเกินไปเขาเลยไม่แนะนำ และขนาดใหญ่เกินไป เพราะบอกเขาว่าอยู่แค่สองเดือนด้วย เลยหาแบบขจัดรังแคให้แทน เพราะขนาดและราคาเหมาะสมกับตัวเรา คนญี่ปุ่นถ้าขอให้ช่วยแล้วก็จะช่วยจนถึงที่สุดจริง ถึงเราจะพูดญี่ปุ่นได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็สามารถทำให้เข้าใจได้ทั้งสองฝ่ายถือว่าพอได้อยู่ ต้องพัฒนาต่ออีกเยอะ



วันที่ 10 เมษายน 2017

เช้าวันแรกของการเรียน ที่ ABK เป็นวันที่อากาศสดใสมีแดดอ่อนๆมากกระทบกับผิวทำให้รู้สึกถึงความอบอุ่นนิดๆ เวลา 8 โมงเช้าทุกคนในหอ Komagome ลงมารวมตัวกันที่ Lobby ข้างล่าง พร้อมเดินไปที่ ABK เวลา 8 โมงจะ 9 โมง ทุกคนนั่งเตรียมพร้อมในห้องเรียนชั้นใต้ดินของตึก ABK โดยที่นั่งถูกล็อกไว้อยู่แล้ว อาจารย์สอนวันนี้เป็น อากิโมโตะเซนเซย์ คนที่สอบสัมภาษณ์นักเรียนทุกคนของโครงการนี้ การเรียนวันแรกไม่มีอะไรมาก ส่วนมากจะเป็นการแนะนำตัวกัน แต่อากิโมโตะ เซนเซย์สอนเร็วและพูดเร็วมาก ฟังไม่ค่อยทัน เวลา 12:40 ออดของโรงเรียนดัง เป็นเวลาหมดคาบเรียนของวันนี้ วันนี้พีค และกลุ่มเพื่อนอีกสี่ถึงห้าคน ชวนกันไปที่ Seiyu ซึ่งเป็นซูเปอร์มาเก็ตที่อยู่ใกล้กับสถานี JR Sugamo เป็นสถานีที่ต่อจาก Koamgome เมื่อเดินมาถึง ก็พบว่าที่นี่ใหญ่พอสมควรเพราะมีถึง 3 ชั้นของครบครันมาก เหมาะมาซื้อวัตถุดิบทำอาหาร หลังจากเลือกซื้อของเสร็จก็ได้ไปกินข้าวที่ร้าน Matsuya ที่อยู่ใกล้กัน วันนี้สั่งข้าว Hamberg แกงกะหรี่ อร่อย เลียน เค็มไปนิด แต่ถือว่าโอเค กับราคาที่เหมาะสม เวลา 5 โมงเย็นกลับถึงหอ และเข้านอนตอน 4 ทุ่มเช่นเดิม



วันที่ 11 เมษายน 2017

เช้าวันฝนตกต้องเจอกับอากาศที่หนาวเป็นพิเศษ 8 องศา ในชีวิตไม่เคยได้พบเจออากาศที่หนาวขนาดนี้มาก่อนเลย จึงใส่เสื้อผ้าไม่ถูกทำให้ต้องรีบเดินไปเข้าเรียนและรีบกลับด้วยความที่อากาศหนาวเกินไปจึงไม่อยากจะออกไปไหนเลยตั้งแต่บ่ายโมงที่เลิกเรียนก็ตรงกลับบ้านและไม่ออกไปไหนเลยจนค่ำ

วันที่ 12 เมษายน 2017

เช้าวันนี้อากาศดี แดดออกพร้อมกับความอบอุ่นที่พัดมาพร้อมกับแสงแดดยามเช้าในวันนี้ เลยตัดสินใจออกจากห้องก่อนเพื่อไปทานข้าวเช้าข้างนอก ระหว่างเดินออกมากำลังจะถึงถนนใหญ่ก็เห็นร้าน Matsuya เลยตัดสินใจลองซื้ดอาหารเช้าซึ่งเป็นซุ้ดปลาแซลมอน ที่มีเฉพาะตอนตี 5 ถึง 11 โมงเท่านั้น แต่ก็ต้องผิดหวังกับเมนูนี้ เพราะปลาแซลมอนมีขนาดที่เล็กมาก ทำให้รู้สึกไม่คุ้มกับราคาที่จ่ายไป เวลา 8 โมงถึงโถงชั้นใต้ดินตึก ABK เดินมาแบบซ้ดๆ ไม่ได้รีบอะไรรู้สึกไปสัมผัสกลิ่นอายของเมืองมากกว่าการที่ต้องรีบเร่งเดินเสียมากกว่า 9 โมง 10 นาที คลาสเรียนเริ่ม วันนี้เป็นอากิโมโตะเซนเซย์ หัวข้อการเรียนวันนี้เป็นเรื่องของอาหาร ตามทันบ้างไม่ทันบ้าง ต้องพยายามกันต่อไป จบคลาสก็เดินกลับบ้านเลย แวะผ่าน KFC เลยซื้อพิซซ่าไก่หนึ่งชิ้นมาเป็นอาหารกลางวัน หลังจากทานเสร็จก็ไปขึ้นรถไฟไปที่ Ueno ไปตลาด Ameyoko เพราะต้องการไปซื้อกระเป๋าที่ดูไว้แล้ว หลังจากซื้อเสร็จก็ไปที่ Shinjuku ต่อเพื่อไปที่ร้านขายเครื่องเขียน Sekaido เพราะต้องใช้ในการเรียนด้วย ได้ของที่ต้องการแล้ว เป็นที่น่าพอใจมากกับร้านขายเครื่องเขียนแห่งนี้เพราะมีของครบครันจริงๆ เวลา 5 โมงเย็นเป็นเวลาที่เราได้เริ่มทานอาหารแต่ก็ต้องกลับเพราะมีการบ้านที่ต้องทำรออยู่ เมื่อกลับถึงหอก็ทำการบ้านในทันที หลังจากนั้นก็อาบน้ำร้อนเป็นอันจบของวัน



วันที่ 13 เมษายน 2017

เช้าวันนี้อากาศดีอีกเช่นเคย อุณหภูมิ 15 องศา ถือว่ากำลังดี เวลา 7 โมงครึ่ง ออกไปทานอาหารเช้าข้างนอกวันนี้ลงไปกิน Mcdonal ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับร้าน Matsuya ที่เมื่อวานตอนเช้าไปทานมา ถึงร้านก็สั่งแฮมเบอร์เกอร์ไก่ทอด พายแอบเปิ้ล และกาแฟเป็นซุ้ดอาหารเช้า ราคา 340 เยน เป็นมือเช้าที่อึดดีอีกเช่นเคย เลยตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนจากอาหารทำเองตอนเช้าเป็นตอนกลางวันหรือตอนเย็นแทนดีกว่า เพราะมือเช้าอยากกินให้อิ่มและอร่อยด้วยวันเป็นอาจารย์โคอิเดะ วันนี้เป็นหัวข้อของคันจิซึ่งเป็นการบ้านของเมื่อวานนี้ เป็นคันจิที่เกี่ยวกับห้องน้ำซะส่วนใหญ่ และช่วงคาบสามคาบสี่ได้เรียนเรื่องใหม่คือ shi เป็นตัวต่อประโยคของสองประโยคให้อยู่ในประโยคเดียวกัน เสร็จจากเรียนเสร็จ ก็เดินกลับมาที่หออีกเช่นเคย วันนี้ตั้งใจจะไป Akihabara กับ Uniqlo Ginza นั่งรถไฟสาย Yamanote เช่นเคย พอไปถึง Akiba ก็พบว่ามันเต็มไปด้วย Anime จริงๆ เดินอยู่ซ้ดๆก็ไปขึ้นรถไฟต่อไปที่ Yurakucho เพื่อไป Uniqlo Ginza



วันที่ 14 เมษายน 2017

วันนี้เป็นวันที่มีกิจกรรมจัดดอกไม้ หรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า Ikebana ซึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่ได้จัดดอกไม้ในแบบฉบับของญี่ปุ่น เช่นเซย์ที่เป็นคนมาสอน เขาก็มีโรงเรียนสอนอยู่ที่ Ikenobo, พอเริ่มเข้าคลาสเซย์เริ่มด้วยการสอนความเป็นมาก่อนแล้วจากนั้นก็อธิบายอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ให้รู้จักกัน



วันที่ 15 เมษายน 2017

วันนี้เริ่มต้นวันด้วยแดดออกอากาศสดใสอีกเช่นเคย เวลา 12:40 เรียนเสร็จ แผนวันนี้คือไปที่วัด Sensoji เมื่อขึ้นจากสถานีรถไฟก็พบว่าคนเยอะมากต้องเดินเบียด ๆ กันเข้าไป นี่ก็เดินเข้าไปเหมือนกันแต่เข้าไปไม่ถึงตัววัดก็ออกมาก่อนเพราะคิดว่ามาวันหลังดีกว่า เดินออกไปด้านข้างก็เจอร้านขนมปังร้านหนึ่งกลิ่นหอมออกมาแต่ไกลก็เลยซื้อไปชิ้นหนึ่ง เป็นขนมปังเมล่อน ต้องบอกว่าอร่อยมากเพราะเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในจริงๆ

วันที่ 16 เมษายน 2017

วันนี้หลังจากเรียนเสร็จก็ไป Ikebukuro ไปดูร้านหนังสือการ์ตูนของญี่ปุ่น ช่วงเป็นอะไรที่อลังการมาก ใหญ่แล้วเพียบพร้อมไปด้วยมังงะและโดจิน หลังจาก 4 โมงก็ไปชินจูกุต่อ คราวนี้ลองนั่งรถเมล์ดู จากสถานีรถไฟชินจูกุไปลงที่ชินจูกุ ชังโจเม (3chome)

วันที่ 17 เมษายน 2017

วันเปิดเรียนสัปดาห์ที่ 2 วันนี้เป็นวันที่ไปทัศนศึกษาที่ Ikebukuro safety learning center เป็นสถานที่เรียนการป้องกันตัวเองเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น เช่น แผ่นดินไหว หรือ เหตุไฟไหม้ มีการจำลองสถานการณ์การของแผ่นดินไหวจริง เวลา 11 โมง เมื่อเสร็จเรียบร้อยก็เลยไปทานอาหารเที่ยงที่ร้านซูชิหมูน ร้านนี้ถือว่าดีมากกว่าที่เคยกินมา แต่กินไปแค่ 4 งานเพราะอาจจะไปทานอย่างอื่น คราวนี้มากินกัน 4 คนแล้วแล้วก็เดินเที่ยวกัน 4 คน ก็เป็นอีกอารมณ์ที่สนุกมาก แต่จะได้พูดญี่ปุ่นน้อยหน่อย

วันที่ 18 เมษายน 2017

วันนี้เริ่มต้นของวันที่เหมือนกันกับวันอื่น เรียนปรกติ ทุกอย่างปรกติ วันนี้ไม่มีแผนจะไปไหนเลยกลับมาที่หอ เพื่อซักผ้า วันนี้ลองซื้อผงซักฟอกแบบน้ำมาลองก็สะดวกที่ไม่ต้องกะว่าจะต้องใช้แบบผงในปริมาณเท่าไร เวลา 5 โมงเย็นก็ออกไปวิ่งข้างนอกเพื่อสุขภาพบ้าง วิ่งไปถึงสุดทางเรียบริดไฟก็ไม่ไกลมากเท่าไรเอาแค่พอประมาณจะได้ไม่เห็นเหนื่อยเกินไป

วันที่ 19 เมษายน 2017

วันนี้ออกไป Akihabara กับเพื่อนอีก 4 คน เป็นเดินเล่นกันในเมืองแห่งโลกอนิเมะและเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นเวลาเพียงแค่นาฬิกาไม่กี่ชั่วโมง แต่กลับมีคนเดินพลุกพล่านแล้ว ช่วงเป็นเมืองที่ไม่หยุดนิ่งอะไรเช่นนี้ เราใช้เวลาในการเดินทางนี้เกือบครึ่งวันทุกคนได้ของที่ต้องการกันครบแล้วจึงไปทานอาหารเย็นกันที่ร้านราเมนทั่ว ๆ ไปที่หาได้ทุกมุมถนนในญี่ปุ่น

วันที่ 21 เมษายน 2017

วันนี้ท้องฟ้ามีดครึ้มตั้งแต่ช่วงบ่าย แต่ไม่มีที่ท่าว่าจะตกเลย วันนี้ออกไปท่องโลกคนเดียว แวะไปที่ย่าน Ginza เพื่อลองไปเดินที่ GU สาขาใหญ่ ซึ่งอยู่ใกล้กับ Uniqlo Ginza ซึ่งเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก GU สาขานี้ของเยอะมาก พร้อมกับบรรดาผู้คนที่เยอะมากเช่นกัน คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวและชาวญี่ปุ่นเอง

วันที่ 22 เมษายน 2017

เริ่มต้นวันด้วยการตื่นสายทั้งที่นัดเพื่อนไว้ว่าจะไปเดินกันที่ Shibuya จึงทำให้ต้องแยกกันไป ช่วงเวลาสายๆของวันเสาร์ที่ Shibuya นั้นพลุกพล่านไปด้วยบรรดาวัยรุ่นที่แต่งตัวตามเทรนด์แฟชั่นในช่วงนี้ ทางเกงซาบานแบบต่อ เสื้อคลุมแบบบางที่สามารถพริ้วไหวไปตามสายลมได้ และเข็มขัดรัดเอวขนาดใหญ่เพื่อให้รูปร่างมีส่วนเว้า เป็นแฟชั่นที่ไม่เหมาะกับฤดูหนาวเท่าไรแต่สำหรับคนญี่ปุ่นอุณหภูมิเท่านี้ถือว่าธรรมดามาก

วันที่ 23 เมษายน 2017

วันนี้อากาศแจ่มใส แดดแรงท้องฟ้าโปร่งเหมาะแก่การเดินเที่ยวเป็นอย่างมาก แผนวันนี้คือ Kichijoji เป็นเขตที่อยู่นอกเมืองโตเกียว จึงทำให้คนไม่พลุกพล่าน ขึ้นรถไฟจากสถานี Shijuku นั่งมาประมาณ ครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้ว แต่มาเข้ากินไปหน่อยร้านค้าต่างๆก็เลยยังไม่ค่อยเปิดกัน จึงเดินไปเรื่อยๆจนเป็นบล็อกๆไป ชอบบรรยากาศของที่นี่มากเพราะคนไม่พลุกพล่าน อากาศก็ดีด้วย เวลาบ่ายสองไปกินราเมนช้อสอบ ถ้าเลือกน้ำซุป์แบบ extra garlic จะหอมมากๆเลย

วันที่ 26 เมษายน 2017

วันนี้มีกิจกรรมทำ Maki Sushi กัน เป็นครั้งแรกที่ได้ลองทำอาหารญี่ปุ่น ตอนแรกคิดว่าการทำซูชิจะขั้นตอนเยอะกว่านี้เสียอีก แต่ว่าการทำก็ง่ายมาก แค่เตรียมของให้ครบก็พอ เริ่มด้วยการนำข้าวมาคลุกกับน้ำส้มสายชูที่ใช้ทำซูชิโดยเฉพาะ ระหว่างคลุกข้าวไปก็หันวัตถุดิบให้เป็นชิ้นเล็กขนาดพอดีที่จะสามารถม้วนไปในซูชิได้ จากนั้นก็เริ่มเอาข้าวที่คลุกเสร็จแล้วมาเกี่ยบนสาหร่ายให้เป็นแผ่นทั่วสาหร่าย แล้วก็จัดใส่ไส้ข้างในให้อยู่ในตำแหน่งที่สามารถม้วนได้ จากนั้นก็ม้วนเป็นอันเสร็จเรียบร้อย

วันที่ 29 เมษายน 2017

วันนี้ไปที่ Shin-misato ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับ Saitama เป็นเมืองที่บรรยากาศดีมาก คนไม่พลุกพล่านเช่นกัน มี IKEA อยู่ที่นี่ด้วยเลย ได้แวะทานอาหารเที่ยงที่นี่ วันนี้เป็นวันอาทิตย์คนจึงเยอะส่วนใหญ่จะพาลูกมาเที่ยวกัน หลังจากนั้นก็เดินเล่นอยู่ในละแวกนั้นสักพัก ก็เดินไปสองกิโล ไปที่วัด Kooji ฟังเสิร์ชเจอใน Google Map เป็นวัดที่เงียบๆดี ตอนนั้นมีการเรียนการสอนภูกันอยู่พอดี

วันที่ 30 เมษายน 2017

วันนี้อากาศสดใสแดดออกแรง วันนี้มีแผนจะไปเดินที่ศาลเจ้า Meji นั่งรถไฟไป Harajuku ก็ถึงเลย ต้องเดินเข้าไปอีก ประมาณ 500 เมตรกว่าถึงตัวศาลเจ้าแต่ระหว่างทางก็มีอะไรให้ดูเยอะพอเดินเข้ามาถึงในตัววัด ก็ทำการโยนเหรียญขอพรสักหน่อย วันนี้มีการจัดงานแต่งงานด้วย เป็นสถานที่ที่เหมาะสมแก่การจัดงานอยู่แต่ก็ต้องเจอกับการมุงดูของคนที่มาชมศาลเจ้าด้วย

วันที่ 2 พฤษภาคม 2017

วันนี้อากาศสดใสอีกเช่นเคย วันนี้เป็นวันไปทัศนศึกษาของโครงการ ไปที่ Edo Tokyo museam เป็นพิพิธภัณฑ์ ที่รวบรวมเรื่องราวตั้งแต่สมัยเอโดะ จนถึงยุคโตเกียว วันนี้มีเด็กมัธยม มาเป็นกลุ่มใหญ่เลยวุ่นวายมาก

วันที่ 20 พฤษภาคม 2017

วันนี้แดดออกท้องฟ้าโปร่ง ไร้เมฆ เป็นวันที่เหมาะแก่การออกไปเที่ยวเสียจริง วันนี้นัดกับเพื่อนและรุ่นน้องเอาไว้ จะไปที่วัดเซนโซจิ เมื่อไปถึงก็ได้เจอกับงาน Sanjo matsuri ซึ่งเป็นงานแห่เกี่ยวกับสถานที่ที่ตกด้วยศาลาเจ้าขนาดเล็กอย่างสวยงาม เป็นงานที่ครึกครื้นมาก มีดนตรีและผู้คนคอยเดินตามและถ่ายรูปเป็นจำนวนมาก ทั้งคนญี่ปุ่นเองและชาวต่างชาติ จุดประสงค์ของงานคือการบูชาเทพเจ้านั่นเอง

วันที่ 22 พฤษภาคม 2017

วันนี้เป็นวันฟรีเซ็น งานกลุ่มที่เตรียมตัวมาร่วมอาทิตย์ วันนี้มีกรรมการผู้ฟังทั้งสิ้น 4 คน เป็น ผอ.ของ ABK อาจารย์ใหญ่ของ ABK อาจารย์ของ ABK และ อาสาสมัครชาวญี่ปุ่น มารวมฟังในการฟรีเซ็นครั้งนี้ด้วย การฟรีเซ็นครั้งนี้ไม่ตื่นเต้นเท่าไรนัก เพราะได้ฟรีเซ็นแบบคร่าวๆให้คนฟังหลายรอบแล้ว เลยไม่รู้สึกรู้สึกร่วมมากนัก การฟรีเซ็นจบไปได้ด้วยดี และต่อยอดฟรีเซ็น การศึกษา รู้สึกภูมิใจมากๆ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2017

ถึงแม้จะจบพิธีการศึกษาไปแล้วแต่งานยังไม่จบ วันนี้ต้องเดินทางไปมหาวิทยาลัยโตโย ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถาบัน ABK เมื่อไปถึงที่มหาวิทยาลัยก็ต้องตาตึงกับความทันสมัยของสถาปัตยกรรมที่นี่ ช่างเป็นมหาวิทยาลัยที่น่าเรียนมาก เดินเข้าไปในมหาวิทยาลัย สถานที่ฟรีเซ็นในวันนี้ เราได้ฟรีเซ็นที่ Sky Hall ของที่นี่ วิวสวยมากเมื่อมองจากหน้าต่าง เมื่อฟรีเซ็นจบก็มีงานเลี้ยงเล็กๆรวมกันกับนักศึกษาของม.โตโย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2017

วันนี้จบการศึกษาอย่างเป็นทางการ วันนี้ในโปรแกรมของโครงการคือการไป Tokyo Disney Sea แนะนำว่าจะไปเล่นที่สวนสนุกนี้ควรไปแต่เช้า เพราะแค่เจ็ดโมงเช้าคนก็เรียกได้ว่ามหาศาลแล้ว ต้องยืนรอต่อคิวเล่นเครื่องเล่นเป็นเวลานานมากๆ ที่เขามีบัตรที่ชื่อ Fast-tickets กดบัตรนี้เพื่อที่เราจะได้เล่นในเวลาที่กำหนด จะได้ไม่ต้องมายืนรอต่อคิวนาน สวนสนุกที่มีเครื่องเล่นหลายอย่าง แต่ส่วนใหญ่ไม่หวาดเสียวเลย รู้สึกธรรมดาดี แต่การตกแต่งสถานที่ต้องบอกว่าสวยมาก

วันที่ 25 พฤษภาคม 2017

วันนี้อากาศมีเมฆฝน เป็นวันที่ต้องเดินทางไปยัง คาวากูจิโกะ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ทะเลสาบ รอบภูเขาไฟฟูจิ ในทริปนี้คือการเดินทางไปดูฟูจิซัง ให้ได้เห็นด้วยตาของตัวเองซักครั้งหนึ่งในชีวิต ไปถึง Shinjuku Bus Station เพื่อไปขึ้นรถบัสตอน 8:55 a.m. ทริปนี้มีเพื่อนไปด้วย 1 คน เวลา 11:55 ถึงสถานี Kawaguchiko ปรกติจะต้องเห็นภูเขาไฟฟูจิอยู่ด้านหลังสถานีแต่วันนี้ไม่สามารถมองเห็นได้เนื่องจากเมฆฝนบัง แต่ดูพยากรณ์อากาศมาแล้วว่าวันนี้ฝนตกทั้งวัน และพรุ้งนี้อากาศจะแจ่มใสเลยรับได้ วันนี้เดินทางเข้าโรงแรมและไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนไกล เพราะออกไปยังไงก็ไม่เห็นฟูจิอยู่แล้วเลย แอฮอนเซ็นในโรงแรมเพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าตลอดเกือบสองเดือนที่ผ่านมา

วันที่ 26 พฤษภาคม 2017

เป็นวันที่เลวร้ายที่สุดเพราะอากาศไม่เป็นใจ เมฆฝนยังคงก่อตัวอยู่จึงทำให้มองไม่เห็นฟูจิซังอีกเช่นเคย เกิดอาการเศร้าเสียใจเล็กน้อยแต่ก็ยังต้องออกไปเที่ยวเพื่อดูสถานที่ต่างๆถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นฟูจิก็ดำตามตอนเย็นจึงได้ตัดสินใจอยู่ต่ออีกหนึ่งคืน เพราะพยากรณ์อากาศบอกว่าพรุ้งนี้อากาศแจ่มใส

วันที่ 27 พฤษภาคม 2017

เช้าวันนี้ตื่นมาพร้อมกับแสงแดดที่กระทบเปลือกตาทำให้รู้สึกไม่อยากจะนอนต่อ ความรู้สึกครึ่งหลับครึ่งตื่นทำให้สมองยังทำงานได้ไม่เต็มที่ แต่ก็พอรับรู้ได้ว่าข้างนอกต้องอากาศดีแน่ สดใจเริ่มเพิ่มขึ้นจึงทำให้ลืมตาตื่นอย่างเต็มที่ เมื่อลืมตาก็พบกับภาพที่หวังไว้ ภูเขาไฟฟูจิที่เริ่มเห็นจากฐาน บนยอดที่มีหิมะยังถูกเมฆบางส่วนบังอยู่ แต่ก็สามารถรับรู้ได้ถึงความยิ่งใหญ่อลังการของฟูจิ ในตอนนั้นจิตใจเบิกบานกับสิ่งที่หวังไว้ความสุขเอ่อล้นออกมาจากมุมปาก รู้สึกสมหวังกับสิ่งที่รอคอย คุ่มค่ามากกับการตัดสินใจอยู่ต่ออีกหนึ่งคืน เวลา 8 โมงเช้า แสงแดดส่องเจิดจ้า พร้อมทั้งจะออกไปเที่ยว เวลา 8 โมงของที่ Kawaguchiko รถบัสท้องถิ่นยังไม่เริ่มให้บริการ แต่ไม่ใช่ว่าปัญหา เดินเท้าไปเรื่อย ๆ จนถึงศาลเจ้า Sengen jinja shrine เวลาแบบนี้ไม่มีผู้คนมาเดิน หรือแม้แต่พระก็ยังไม่เห็น ทำให้ในวัดวัดเจียบสงบเหมือนวัดร้าง เดินต่อไปอีกหน่อยเจอกับร้านค้าที่สามารถมองเห็นวิวอันสงบของ Kawaguchiko Lake ได้ จึงหาอาหารเช้าทานที่นี่ อาหารที่สั่งเป็นขนมปังปังแซนวิชแสมกับชีสราดด้วยน้ำผึ้งเล็กน้อย เสริฟพร้อมกับเฟรนฟรายสีทองเหลืองทอดกรอบ และผักดองที่สามารถแก้เลี่ยนได้ดีมาก เป็นอาหารเช้าที่ดีที่สุดทริปฟูจินี้เลยก็ว่าได้

ได้ เวลา 9 โมง 45 นาที รถบัสคันแรกของวันเริ่มวิ่ง เลยไปยืนรอที่ป้ายรถเมล์ใกล้กับคาเฟ่ รถบัสมาตรงเวลาสมกับคำล่ำรือที่ญี่ปุ่นนั้นตรงเวลาเสมอ สถานที่ต่อไปที่จะคือ Saiko Iyashi no sato Nenba หมู่บ้านเก่าแก่ที่เคยเสียหายไปเพราะแผ่นดินไหว จึงทำให้เกิดไฟไหม้ ได้รับการบูรณะใหม่ให้เหมือนเดิม จึงกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดถ้าหากต้องการชมวิวยุจิซัง ใช้เวลาเดินจากคาเฟ่ที่ขึ้นรถบัสเมื่อสักครู่ เป็นเวลาประมาณ 20 นาที เมื่อมาถึงพบว่าผู้คนไม่มากนัก อาจจะเพราะไม่ใช่ช่วงเวลาเทศกาล เดินผ่านประตูทางเข้ามาต้องจ่ายเงิน 350 เยน เป็นค่าเข้าชมสถานที่แห่งนี้ ระหว่างที่เดินชมนั้นมีบ้านโบราณหลายหลังอยู่บนเนินเขาเป็นขั้นบันไดขึ้นไปเรื่อยๆ บางหลังถูกเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ บางหลังถูกเปลี่ยนให้เป็นร้านค้า เมื่อเดินขึ้นไปสูงสุด จะเจอกับสะพานใหม่ ซึ่งเป็นจุดเด่นของหมู่บ้านแห่งนี้ ได้ยืนอยู่บนสะพาน และหันหลังกลับมา จะพบกับวิวอันสวยงาม ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีอาจจะบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้ ความเงียบสงบของหมู่บ้านแห่งนี้ ทำให้รู้สึกข้างอโยกายจะมาอาศัยอยู่เหลือเกิน เมื่อเสร็จจากการเดินชมหมู่บ้านก็ได้มายืนรอรถเมล์ที่เดิม เวลาหกโมงเย็นก็ได้เดินทางกลับมาที่สถานี Kawakuchiko เพื่อขึ้นรถบัส กลับ Tokyo แต่ก่อนนั้น ได้แวะทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารหน้าสถานี ซึ่งเป็นร้านอาหารขึ้นชื่อที่ขายอาหารชื่อดังของที่นี่ นั่นก็คือ Hoto เป็นอาหารที่เน้นผักเป็นส่วนมาก เป็นหม้อไฟขนาดใหญ่ เส้นเหนียวนุ่มหนากว่าอาหารประเภทเส้นทุกประเภทที่เคยทานมา น้ำซุปรสชาติคล้ายๆแกงส้มแต่ไม่รสจัดเท่า ตามรสชาติอาหารของคนญี่ปุ่น ถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบผักไม่แนะนำให้กินเพราะแทบจะไม่มีเนื้อเลย เวลา 6:40 p.m. เป็นเวลาออกรถแล้ว ลากกระเป๋าขึ้นรถและขึ้นมานั่งรอบรถบัส วันนั้นเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ รู้สึกเหนื่อยจึงใช้ช่วงเวลา 2 ชั่วโมงนี้ งีบหลับพักผ่อน พร้อมกับความรู้สึกตื่นเต้นใจที่ในที่สุดสักครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำในสิ่งที่หวังไว้ว่าจะต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองให้ได้นั้นก็สำเร็จลงอย่างสวยงามแล้ว

วันที่ 28 พฤษภาคม 2017

ใกล้จะถึงวันที่ต้องกลับไทยแล้ว สถานที่ที่จะไปซื้อของฝากวันนี้คือ Takeya หรือที่คนไทยเราเรียกกันว่า "ตึกม่วง" เป็นสถานที่ขายของที่เรียกได้ว่าขายตั้งแต่สาเกเบียร์จนเรือรบเลยก็ว่าได้ ประกอบไปด้วยตึกถึง 8 ตึกในละแวก Okamachi ซึ่งอยู่ใกล้กับตลาด Ameyoko ที่ขายทั้งอาหารสดและของถูกอีกด้วย สามารถเดินทะลุไปยัง Ueno ได้ เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของนักช้อปปิ้งแน่นอน แต่วันนั้นแค่ตึกม่วงอย่างเดียวเกินพอ เวลาบ่ายกว่าๆ ก็มาถึงสถานี Okamachi พร้อมกับเพื่อนและรุ่นน้องอีกคน เมื่อถึงตึกม่วงต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปซื้อของของตัวเอง เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแต่ละคนก็ได้ของติดมือกันไปเป็นถุงๆ ต้องจัดกระเป๋าถิ่นลำบากเลย

วันที่ 29 พฤษภาคม 2017

เช้าอากาศสดใส ใกล้จะถึงวันกลับไทยแล้ว นึกขึ้นได้ถึงอีกสิ่งหนึ่งที่ยากทำคือการไปนั่งดื่มกาแฟ ที่ร้าน Starbucks ชั้น 2 ของห้าง Tsutaya ที่ Shibuya ขึ้นรถไฟสายเดิมที่ขึ้นเป็นประจำหน้าหอพักใช้เวลา 20 นาทีก็ถึงสถานีชิบูย่าแล้ว เมื่อออกมาจากสถานี ก็เดินผ่านแยกชิบูย่า แยกคนข้ามเยอะที่สุดในโตเกียว เดินเข้ามาในตึก Tsutaya สั่งกาแฟที่ชั้น 1 และเอาขึ้นไปดื่มที่ชั้น 2 วันนี้น้อยเป็นพิเศษจึงทำให้ได้ที่นั่งเร็วไม่ต้องยืนรอนาน

หลังจากเดินเที่ยวอยู่สักพักก็เดินต่อไปที่ Harajuku เพราะอยู่ติดกันจะได้ไม่ต้องเสียค่ารถไฟ เดินกินลมชมบ้านเทืองของญี่ปุ่นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนกลับ เวลา 6 โมงเย็นมีนัดปาร์ตี้กินเลี้ยงกันทั้งโครงการกับเซนเซย์สองคน อากิโมโตะเซนเซย์และ โคอิเดะเซนเซย์ ไปกินกันที่ร้าน Toriyaki เป็นร้านไก่ย่างที่ขายอาหารเป็นจาน จานละ 280 เยน อาหารแต่ละอย่างอร่อยใช้ได้ อยู่มา 2 เดือนกลับไม่รู้เลยว่าร้านอร่อยแบบนี้มีอยู่หน้าหอ เวลา 2 ทุ่มกว่า งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลา เราทุกคนออกมาคุยกับเซนเซย์ทั้งสอง ที่หน้าร้านเป็นความรู้สึกที่ต้องจากลาอีกแล้วหลังจากที่ได้สอนได้เรียนด้วยกันมาเกือบสองเดือน รู้สึกไม่อยากจะบอกลากันเลยแต่มันคงเป็นไปไม่ได้ สุดท้ายนี้ก็จากลากันกับเซนเซย์ทั้งสองและจะไม่ลืมกันเลยว่าเคยสนุกลงานกันขนาดไหน

วันที่ 30 พฤษภาคม 2017

วันสุดท้ายที่จะอยู่ในประเทศอาทิตย์อุทัยนี้แล้ว กระเป๋าเดินทางก็เก็บเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ได้ในวันนี้มีเพียงแค่นั่งรอให้เวลาผ่านไปจนกว่ารถบัสจะมารับไปสนามบินฮานาเดะ รู้สึกเหมือนต้องทำอะไรสักอย่างแต่ทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว วางใจสามารถนั่งมองเข็มนาฬิกาของนาฬิกาได้ อยากจะออกแต่ไม่อยากเสี่ยงที่จะกลับมาสาย เป็นเวลากว่า 6 ชั่วโมงที่ไม่ค่อยได้เลย 5 โมงรถบัสมารับที่ถนนใหญ่หน้าหอ ทุกคนลำบากกับการลากกระเป๋าเดินทางของตัวเองที่น้ำหนักเพิ่มขึ้นจากเดิม และบางคนก็

มีกระเป๋าเพิ่มขึ้น เวลา 5 โมงเกือบ 6 โมงรถบัสถึงสนามบิน ทุกคนไปเช็คอินเรียบร้อยหลังจากนั้นก็แยกกันเดินเล่นในสนามบิน เวลา Boarding time คือเที่ยงคืนสี่สิบนาที จึงมีเวลาวางเกือบห้าชั่วโมง แต่เวลากลับผ่านไปเร็วมาก เพราะเดินเล่นกันไปหลายที่มาก ๆ ในสนามบิน เวลาตี 5 เครื่องบินลงจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ ทุกคนแยกย้ายกันกลับส่วนใหญ่ที่บ้านจะมารับกันหมด เราก็เป็นคนหนึ่งที่ที่บ้านมารับ สายแรกที่โทรไปคืออาม่า นัดเจอกันที่เกต 4 เมื่อเดินไปถึงก็พบกันความรู้สึกที่ไม่ได้เจอกันสองเดือนแต่ก็ยังคุย facetime กันตลอด จึงไม่ค่อยตื่นเต้นมากนัก แต่ก็รู้สึกดีใจที่ได้กลับบ้านเสียที

นายเชตต์ ชันติเศรษฐ์ สาขา IB